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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสมยัทีÉ ŚŚ ครัÊงทีÉ ŝ/ŚŝŞş 

วนัศุกรท์ีÉ řŠ ตุลาคม ŚŝŞş เวลา řŘ.ŘŘ-řŚ.ŘŘ น. 

ณ หอ้งประชุมสมาคมผูผ้ลิตปลาป่นไทย ชัÊน Ŝ  ถ.เจริญราษฎร ์กรุงเทพฯ 
------------------------------------- 

วาระทีÉ ř ประธานแจ้งทีÉประชุมทราบ     

1.1 รายงานสถานการณ์ปลาป่นภายใน - ต่างประเทศ พร้อมร่วมกนัแลกเปลีÉยนข้อมูล 

ความเคลืÉอนไหวด้านวัตถุดิบตลาดภายในและต่างประเทศ  

วาระทีÉ Ś รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสญัจรร่วมสมาชิก    

ครัÊงทีÉ Ŝ/ŚŝŞş จังหวดัชลบุรี 

วาระทีÉ ś เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ     

3.1 รายงานผลผลิตปลาป่นประจาํเดือนสงิหาคม - กนัยายน   ŚŝŞş 

3.2 รายงานงบรายรับ-รายจ่ายประจาํเดือนสิงหาคม-กันยายน ŚŝŞş,งบประมาณ 

ประจาํปี ŚŝŞş และฐานะทางการเงินเปรียบเทยีบ ณ วันทีÉ  śŘ กนัยายน ŚŝŞş 

3.3 รายงานการเกบ็ค่าบาํรุงสมาชิกประจาํปี ŚŝŞş 

3.4 รายงานงบการเงิน ณ วันทีÉ śŘ มิถุนายน ŚŝŞş เพืÉอนาํเสนอเข้าทีÉประชุมใหญ่สามัญ

สมาชิกประจาํปี ŚŝŞş   พิจารณาอนุมัติต่อไป 

3.5 รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 

นัดพิเศษ ś/ŚŝŞş   จัดโดย...สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 

3.6 รายงานการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องในการทีÉกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ 

มีการเพิÉมรายการสนิค้าปลาป่นว่าเป็นผลติภณัฑท์ีÉมีส่วนประกอบของสัตว์นํÊาของไทย

ซึÉงมีการผลิตโดยแรงงานบังคับ 

วาระทีÉ Ŝ เรืÉองเพืÉอพิจารณา  

4.1 พิจารณาจัดอบรมออนไลน์เรืÉอง "แนวปฏิบัติการใช้แรงงานทีÉดีสําหรับสถาน

ประกอบการกิจการทั Éวไป" 

 (สาํนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการแรงงาน กระทรวงแรงงาน) 

4.2 พิจารณาซ่อมแซมประตูหน้าสมาคมฯ,เพดานห้องพระ,ห้องเกบ็ของ,ดาดฟ้าฐานธง

ชาติ 

4.1 พิจารณาสมาชิกสมัครใหม่ ( ř ราย) 

 

วาระทีÉ ŝ เรืÉองอืÉนๆ (ถา้มี) 
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คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทีÉเขา้ร่วมประชุม 

ř.  คณุสมเกยีรติ เหล่าทวีสขุ     นายกกิตติมศักดิÍสมาคมฯ 

Ś.  คณุอาํนวย  เอืÊออารีมิตร     นายกสมาคมฯ 

ś.  คณุสภุาวดี  โชคสกุลนิมิตร.     อุปนายกสมาคมฯ 

   และรับอาํนาจแทนคุณโกวิท  แย้มกลิÉน  กรรมการกลาง 

Ŝ.  คณุมงคล   เหล่าทวีสขุ     อุปนายกสมาคมฯ 

ŝ.  คุณอภิชัย  เตชะนิธสิวัสดิÍ     ประชาสมัพันธ ์   

Ş.  คณุวรรณา  โรจน์กังสดาล     นายทะเบียน 

ş.  คณุนิรุตติÍ   เหลืองนฤมิตชัย    ปฎิคม 

Š. คุณสุทศัน์   บวรวณิชย์     กรรมการกลาง 

š. คุณนิธินันท ์  ลลีาพรรณวุฒิ     กรรมการกลาง 

řŘ.คุณวิษณ ุ  ศิริคุรุรัตน ์     กรรมการกลาง 

řř.คุณชัยพิพัฒน์ พฤกษว์ัฒนากุล     กรรมการกลาง 

řŚ.คุณกิตติพัฒน์ เอืÊออารีมิตร     กรรมการกลาง 

řś.คุณเจตนินท ์ โสณมัย      กรรมการกลาง 

řŜ.คุณณิชกมล  อุมารี      ผู้ จัดการสมาคมฯ 

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯทีÉไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม    

ř.  คณุจงรักษ์   นฤขัตพิชัย     อุปนายกสมาคมฯ 

Ś.  คณุวัลลภ  โพธเิพียรทอง     อุปนายกสมาคมฯ 

ś.  คณุสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสฐิ     เลขาธกิารสมาคมฯ 

Ŝ.  คณุสพุร   ปัญญาสาคร     เหรัญญิก 

ŝ.  คุณชูชัย   ปิติเจริญกจิ     กรรมการกลาง 

Ş.  คุณสมศักดิÍ  เอกอุร ุ      กรรมการกลาง 

ş.  คณุสวุิทย์  ตันรัตนากร     กรรมการกลาง 

Š.  คุณวีระศักดิÍ   อึÊงรัศมี      กรรมการกลาง 

š.  คณุสบุรรณ  เศรษฐวรพันธ์ุ     กรรมการกลาง 

řŘ.คุณกรณ์กฤต   บุญราศรี     กรรมการกลาง 

řř.คุณนิคม  กนกภัยพิพัฒน์     กรรมการกลาง 

řŚ.คุณสมพงษ ์ ศิรประภาพงษ์     กรรมการกลาง 

สมาชิก 

ř. คุณนันทรัตน์   พิริยะพาณิชกุล     บจ.อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ   

 

เปิดประชุมเวลา řŘ.ŘŘ น.      
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คุณอาํนวย   เอืÊออารีมิตร  ทาํหน้าทีÉประธานทีÉประชุม 

คุณณิชกมล อุมารี   ทาํหน้าทีÉแทนเลขาธกิารทีÉประชุม 

 

ประธานทีÉประชุมได้กล่าวขอบคุณนายกกิตติมศักดิÍสมาคมฯและคณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯทุกท่านทีÉได้เข้าร่วมประชุมในครัÊงนีÊ  ซึÉงเป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯครัÊงทีÉ 

ŝ/ŚŝŞş โดยปกติของทุกปีจะจัดในวันเดียวกันกับการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาํปี  แต่ปีนีÊสมาคมฯ

จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาํปี ŚŝŞş ในวันทีÉ Śś พฤศจิกายน ŚŝŞş ทีÉประเทศญีÉปุ่ น  ซึÉงในวันนีÊ ได้มี

การมอบโล่ขอบคุณสมาชิกส่งออกดีเด่นประจําปี ŚŝŞŞ โดยได้รับเกียรติจากคุณสมเกียรติ  เหล่าทวีสุข  

นายกกิตติมศักดิÍสมาคมฯ เป็นผู้มอบให้ ซึÉงได้แก่   

ลาํดับทีÉ ř  บริษัทพัฒนาการตลาดปลาป่น จาํกดั 

ลาํดับทีÉ Ś  บริษัทท.ีซี.ยูเนียนอโกรเทค จาํกัด 

ลาํดับทีÉ ś  บริษัทอนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จาํกัด 

หลังเสรจ็สิÊนได้เปิดการประชุมตามวาระดังนีÊ  

 

วาระทีÉ ř ประธานแจ้งทีÉประชุมทราบ    

1.1 รายงานสถานการณ์ปลาป่นภายใน - ต่างประเทศ พรอ้มร่วมกนัแลกเปลีÉยน

ขอ้มูลความเคลืÉอนไหวดา้นวตัถุดิบตลาดภายในและต่างประเทศ  

  สถานการณป์ลาป่นภายในประเทศ : ผ่านไป ř สัปดาห์จากราคาทีÉ ลง

มายังไม่สะท้อนถึงความต้องการในปลาป่นจากต่างประเทศ ทีÉสะท้อนเหน็ชัดกค็ือปริมาณปลาป่นนาํเข้าจาก

ต่างประเทศโดยเฉพาะปลาพม่าเข้าน้อยลงมาก น่าจะมีเพียงไม่ถึงพันตัน ในช่วงทีÉผ่านมาสตอ็คจากผู้ผลิต

นัÊนเพิÉมขึÊนมากเพืÉอรอการขาย แต่กส็ู้ราคาถูกกับ ค่าใช้จ่ายทีÉเพิÉมขึÊนจากทางนัÊน ปลาสดจากพม่าน่าจะทะลัก

เข้าไทยแทนอาจเป็นข้อสงัเกตุ  

อาหารสัตว์ภายในรายใหญ่ลดการซืÊ อจากยอดผลิตลดสตอ็คเพิÉมตัวบวกลดลง แม้ราคาปลา

ป่นจะลง วัตถุดิบโปรตีนอืÉนๆ กล็ดลงตาม เป็นตัวเลือกของอาหารสัตว์ในการใช้แต่เชืÉอว่าตัวบวกและราคา

ปลาป่นในขณะนีÊกจู็งใจให้คนใช้คนซืÊอน่าเกบ็เข้าสตอ็คได้  

โควตาทางเปรูน่าจะออกมาตอนสิÊ Êนเดือนด้วยปริมานทีÉน่าจะเกิน Ś ล้านตันแต่ด้วยตลาดทีÉ

ยํÉาแย่ทัÉวโลกและต้นทุนนํÊามันทีÉแพงขึÊน คงอาจจับได้ไม่เตม็โควตาเพืÉอลดอุปทานโลกลงแต่นัÉนกเ็ป็นเพียงแค่

การคาดเดาเท่านัÊน  

เรืÉองของตลาดต่างประเทศคงต้องวัดใจกันอีกสักพัก ตอนนีÊปลาโปรตีนตัวตํÉาอาจพอเป็นทีÉ

สนใจ คาดว่าน่าจะปลาภายในจีนเองกย็ํÉาแย่ชาวประมงเดือดร้อน  

สงครามเป็นอีกประเดน็ทีÉน่าสนใจเพราะน่าเกิดแแถวตะวันออกกลางอันเป็นแหล่งนํÊามันทีÉ

ต้องกระเทอืนกนัทัÊงโลก ถึงตอนนัÊนเชืÉอว่าผลกระทบต่อชาวประมงจะรุนแรงถึงต้องหยุดจับปลากันทัÊงโลกก็

เป็นได้ ในขณะทีÉเสบียงอาหารกลับเป็นตัวต้องการในยามสงคราม  
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ยอดส่งออกเดือนนีÊ ถึงสิÊนปียอดคงน้อย คาดว่าเดือนตุลาคม-ธันวาคม น่าจะมีประมาณ 

ŚŘ,ŘŘŘ-Śŝ,ŘŘŘ ตัน ทาํให้ยอดทัÊงปีจะมี ř.ş-ř.şŝ แสนตัน ในปี ŚŝŞş นับว่าสงูสดุในรอบ řŘ ปี  แต่นีÉ

เป็นเพราะยอดในสามคิวแรกของปีนีÊทีÉยอดสงู 

การส่งออกครึÉงเดือนนีÊ  มี Ŝ,řŘŘ ตัน ตามคาด ครึÉงเดือนหลังคงประมาณทัÊงเดือนไม่น่าเกิน 

Š,ŘŘŘ ตัน เดือนพฤศจิกายน คาดว่าคงน้อยลงเพราะทุกฝ่ายต่างรอโควตาทีÉประกาศหลังงานอีฟโฟ่ทีÉ

โปรตุเกส ช่วง Śř-Śś ตุลาคมคงพอดูความคึกคักของคนเข้าร่วมซึÉงคาดว่าน่าจะน้อย ขณะนีÊผู้ ค้าปลาป่น ใน

ปีนีÊ ต่างขาดทุนกันมากคงลดจํานวนลงมากและกระจุกกับผู้ ค้ารายใหญ่ๆ ทุนมากแม้แต่โบรคเกอร์

ต่างประเทศปีนีÊยังโดนกนัหนักมากเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคมเป็นช่วงเข้าหน้าหนาว คาดว่าสตอ็คคงระดับ 

śšŘ,ŘŘŘ ตัน และจะเหลือข้ามปีตรุษจีนปีนีÊ ในปลายเดือนมกราคมคงได้หยุดยาวกันอีกรอบ คําสัÉงซืÊ อ 

ในช่วงสัÊน คงน้อย ส่วนมาก ต้องการจะรับซืÊ อกันในเดือน ř-Ś-ś ปีหน้า กัน ซึÉงก็นานเกินและเสีÉยงกับ

สารพัดปัจจัย 

สัปดาห์ทีÉผ่านมานีÊ ตลาดปลาป่นเปรู รอบใหม่ยืนอยู่ทีÉ ř,ŝŘŘ เหรียญ/ตัน ขายล่วงหน้าไป

แล้วทัÊงหมดประมาณ ŚŚŘ,ŘŘŘ ตัน โรงงานปลาป่นบางโรงในเปรูเริÉมหยุดการเสนอราคาโควตาปลาป่นรอบ

ใหม่ คาดว่าจะทาํการสาํรวจเสรจ็ในสปัดาห์ทีÉผ่านมานีÊ  โดยทุกคนมองว่าปริมาณโควตา น่าจะอยู่ในระดับทีÉสงู

ประมาณ Ś ล้านตัน  

ภาพรวมของตลาดปลาป่นในจีน สัปดาห์ทีÉผ่านลดลงมา ŚŘŘ-śŘŘ หยวน/ตัน สตอ็คหน้า

ท่าเรือลดอยู่ระดับ śŞŘ,ŘŘŘ ตัน 

แนวโน้มราคาปลาป่นน่ายังคงอ่อนตัวลงการซืÊ อขายส่วนใหญ่ชะลอตัว เพืÉอรอดูจาํนวนโควตา

ปะปนรอบใหม่ของเปรูว่าจะอยู่ทีÉเท่าไร สตอ็คหน้าท่าเรือถึงแม้จะลดลงแต่กย็ังอยู่ในปริมาณทีÉมาก ในขณะทีÉ

ความต้องการใช้เริÉมชะลอตัว เนืÉองจากอากาศเริÉมเข้าหน้าหนาวทาํให้ความต้องการมีข้อจาํกัด โอกาสทีÉราคา

ปลาป่นลงอกียังคงมีอยู่ต่อเนืÉอง 

ตลาดต่างประเทศต่างเฝ้ารอข่าวการจับปลาของทางเปรู ทีÉเริÉม ř พฤศจิกายน ŚŝŞş นีÊ  หาก

ได้ดี เชืÉอว่าราคาขยับลงต่อแน่เพราะตัวเลขขายล่วงหน้าเพียงแค่ ř/ś ยังขาดร่วมสีÉแสนตันทีÉต้องแย่งกันขาย 

ในขณะทีÉจีนไม่รีบร้อนเร่งซืÊอ ทางจีนคงตัÊงตารอราคาให้ปรับลง เพราะนัÉนทาํให้ปลาป่นโลกทีÉสามต้องถูก บีบ

ลง ซึÉงคงต้องแล้วแต่ภาวะในแต่ละประเทศของประมงทีÉบ้านเขา ยกตัวอย่างพม่ามีกฎห้ามนาํเข้าโปรตีนจาก

สัตว์ช่วงระยะหนึÉงเพืÉอให้ภายในได้ใช้ปลาป่นภายในและลดการนําเข้า ส่วนในไทยคงแค่ขอความร่วมมือคง

ห้ามกันลาํบาก  

เชืÉอว่าในหลายๆ ประเทศ ในโลกทีÉสามทีÉมีชาวประมงคงมีต้นทุนทีÉไม่ต่างกัน คงได้ผล

กระทบกนัมากน้อยกบัราคาปลาป่นในขณะนีÊทีÉทุกประเทศพึÉงพิงแต่ตลาดจีนเป็นหลกั  

ใน ś-Ŝ เดือนข้างหน้าระดับการใช้ปลาป่นทัÊงจีนและไทยต้องลดลงตามอากาศทีÉหนาวเยน็

ของทุกปี สตอ็คทีÉคาดคาํนวณในมือผู้ส่งออกและโบรคเกอร์โรงงานปลาป่นเชืÉอว่ามีประมาณ śŘ,ŘŘŘ ตัน ไม่

นับรวมอาหารสตัว์ทีÉตัÊงเป้าเกบ็สตอ็คกนัในช่วงนีÊอีกสกั ř-Ś หมืÉนตัน 

ปัจจัยทีÉจะมองตลาดปลาป่นจากนีÊหลักๆ คือค่าเงินและการจับปลาเปรูว่าจะถึงระดับ Ś.ŝ 

ล้านตันหรือไม่ หากเป็นในแง่ดีราคาจุดนีÊ น่าจะเป็นจุดตํÉาสดุของปลาป่นไทยเรา 
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โควตาเปรูประกาศออกมาแล้ว Ś.ŝř ล้านตัน เริÉมจับปลาวันทีÉ ř พฤศจิกายน ŚŝŞş 

ตัวเลขนีÊออกมาในขณะทีÉกาํลังประชุมอีฟโฟ่ต่างกต็ืÉนเต้นกับตัวเลขดังกล่าวและคาดกนัต่างๆ

นานา  

ปีนีÊคนเข้าร่วมงานคึกคักมากสดุในรอบหลายสบิปี  

น่าจะมีการเริÉมซืÊอประปราย กนัทีÉ ř,ŜŝŘ$ เป็นเป้าหมายแรก  

ปลา standard ก็น่าจะไม่สูงกว่า ř,řŘŘ$ แล้วปลาป่นเกรดกุ้งไทยอยู่ทีÉราคา ř,ŘŘŘ-

ř,ŘŝŘ$ จึงเป็นทีÉน่าหวาดหวัÉน 

ราคาปลาป่น ณ ท่าเรือ จีน ประจาํวันทีÉ řŠ ตุลาคม ŚŝŞş  

- ปลา Şŝ% ราคา řŘ,ŚŘŘ-řŘ,śŘŘ หยวน/ ตัน (ราคาลง ŚŘŘ หยวน/ตัน) 

- ปลา Şş% ราคา řř,ŝŘŘ-řř,ŞŘŘหยวน/ตัน (ราคาลง śŘŘ หยวน/ตัน) 

- ปลา ŞŠ% ราคา řŚ,şŘŘ-řŚ,ŠŘŘ หยวน/ ตัน (ราคาลง ŚŘŘ หยวน/ตัน) 

สตอ็คปลาป่นท่าเรือจีนประจาํวันทีÉ řŠ ตุลาคม ŚŝŞş 

Dalian řŜ,ŝŠŘ ตัน Tianjin Ś,ŚŘŘ ตัน Shanghai šř,ŚśŘ ตัน Fuzhou śŚ,ŘŜŘ ตัน  

Huangpu ŚŘŠ,śŞŘ อืÉนๆ Ŝ,ŘşŘ ตันคงเหลือ śŝś,ŜšŘ ตัน  

สปัดาหท์ีÉผ่านมานีÊ  ตลาดปลาป่นเปรู  

รอบใหม่ยืนอยู่ทีÉ ř,ŝŘŘ เหรียญ/ตัน โควตาปลาเปรูรอบนีÊประกาศออกมาแล้วอยู่ทีÉ Ś.ŝř 

ล้านตัน โดยจะเริÉมจับปลาในวันทีÉ Řř พฤศจิกายน ŚŝŞş 

ภาพรวมของตลาดปลาป่นในจีน สัปดาห์ทีÉผ่านราคาลง řŘŘ-ŚŘŘ หยวน/ตัน ถึงแม้ว่า

ปริมาณสตอ็คปลาป่นท่าเรือจะลดลงแต่ความต้องการใช้ของอาหารสัตว์นํÊาและภาพรวมไม่ดี แนวโน้มราคา

ปลาป่นในจีนมีโอกาสอ่อนตัวลงอีก 

ราคาปลาป่น ณ ท่าเรือ จีน ประจาํวันทีÉ ŚŜ ตุลาคม ŚŝŞş 

- ปลา Şŝ% ราคา řŘ,ŘŘŘ-řŘ,řŘŘ หยวน/ ตัน (ราคาลง ŚŘŘ หยวน/ตัน) 

- ปลา Şş% ราคา řř,ŜŘŘ-řř,ŝŘŘหยวน/ตัน (ราคาลง řŘŘ หยวน/ตัน) 

- ปลา ŞŠ% ราคา řŚ,ŝŘŘ-řŚ,ŞŘŘ หยวน/ ตัน (ราคาลง ŚŘŘ หยวน/ตัน) 

สตอ็คปลาป่นท่าเรือจีนประจาํวันทีÉ śř ตุลาคม ŚŝŞş 

Dalian řŚ,ŜŠš ตัน Tianjin ř,ŠŠŘตัน Shanghai ŠŜ,ŠşŘ ตัน Fuzhou śř,ŘşŘ ตัน  

Huangpu ŚřŘ,şřŘ อืÉนๆ Ŝ,ŘŚŘ ตันคงเหลือ śŜŞ,ŘŞŘ ตัน 

การวิเคราะห์ต่อไปนีÊ จัดทาํขึÊนโดยอิงจากโควตาฤดูกาลปี ŚŘŚŜ ทีÉ Ś.ŝř ล้านตัน สินค้าคง

คลังปลาป่นท่าเรือและการคาดการณ์ราคาปลาป่นเปรูในอีก Ş เดือนข้างหน้ามีดังนีÊ : 

ř. สนิค้าคงคลัง: 

- ในระยะสัÊน: ก่อนทีÉเปรูจะเริÉมทาํการประมงในวันทีÉ ř พฤศจิกายน คาดว่าปริมาณคงเหลือ

จะยังคงอยู่ในระดับทีÉค่อนข้างสูงในปัจจุบัน และอาจเพิÉมขึÊนต่อไปเลก็น้อยเนืÉองจากมีซัพพลายในช่วงต้นทีÉ

เพียงพอ และไม่มีความต้องการเพิÉมขึÊ นอย่างมีนัยสาํคัญ ปัจจุบันมีซัพพลายปลาป่นในตลาดจีนอย่าง
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เพียงพอ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเปรูและแหล่งทีÉมาอืÉนๆ ซึÉงสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อสต็อก ณ 

กลางเดือนตุลาคม ปริมาณปลาป่นทีÉท่าเรือเพิÉมขึÊนเป็นมากกว่า śŝŘ,ŘŘŘ ตัน 

- ตัÊงแต่เริÉมจับปลาจนถึงต้นปีหน้า: ด้วยการเริÉมจับปลาแอนโชวีÉอย่างเป็นทางการในเปรูใน

วันทีÉ ř พฤศจิกายน อุปทานปลาป่นจะค่อยๆ เพิÉมขึÊน หากการประมงเป็นไปด้วยดีและการผลิตเป็นไปตามทีÉ

คาดการณ์ ปริมาณปลาป่นของท่าเรือและอุปทานทีÉมีอยู่ทัÊงหมดจะเพิÉมขึÊนอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะอย่างยิÉงใน

อีกไม่กีÉเดือนข้างหน้า ปลาป่นทีÉเพิÉงจับได้จํานวนมากจะมาถึงท่าเรือ ซึÉงจะเพิÉมแรงกดดันต่อสต๊อกสินค้า 

อย่างไรกต็ามหากเกิดสถานการณ์ทีÉไม่คาดคิดระหว่างกระบวนการตกปลา เช่น สภาพอากาศเลวร้าย ความ

คืบหน้าในการจับปลาให้ครบโควตาล่าช้า เป็นต้น กอ็าจทาํให้ปริมาณสตอ๊กทีÉเพิÉมขึÊนช้าลงได้ในระดับหนึÉง 

ราคา: 

- ระยะสัÊน ราคาปลาป่นมีแนวโน้มทรงตัวจนถึงวันทีÉ ř พฤศจิกายน เนืÉองจากความต้องการ

ของตลาดในปัจจุบันอ่อนแอและสนิค้าคงคลังอยู่ในระดับสูง ซัพพลายเออร์อาจมีส่วนร่วมในการแข่งขันด้าน

ราคาเพืÉอให้ได้ส่วนแบ่งการตลาด ซึÉงจะสร้างความกดดันให้กับราคาปลาป่น ณ กลางเดือนตุลาคม ราคาปลา

ป่นซูเปอร์สตีมของเปรูอยู่ทีÉ řŚ,ŝŘŘ-řŚ,ŞŘŘ หยวน/ตัน และราคาปลาป่นเกรดธรรมดาอยู่ทีÉ řŘ,ŘŘŘ-

řŘ,ŝŘŘ หยวน/ตัน 

- หลังการตกปลา: ในช่วงแรกๆ หลังจากการจับปลาเริÉมขึÊ น ราคาปลาป่นอาจลดลงอีก

เนืÉองจากคาดว่าจะมีอุปทานเพิÉมขึÊน แต่เมืÉอเวลาผ่านไป หากมีการปรับปรุงทีÉสาํคัญในด้านอุปสงค์ เช่น การ

มาถึงของฤดูการเพาะเลีÊยงสัตว์นํÊา และบริษัทอาหารสตัว์ทีÉมีความพยายามในการซืÊ อใช้เพิÉมมากขึÊน ราคาอาจ

ค่อยๆ ทรงตัวหรือดีดตัวขึÊนได้ อย่างไรกต็าม เมืÉอพิจารณาว่าการเติบโตของความต้องการปลาป่นในตลาด

จีนอาจมีจาํกดั และการแข่งขันจากอาหารทดแทน เช่น โปรตีนจากพืชกจ็ะส่งผลกระทบต่อความต้องการปลา

ป่นด้วยเช่นกนั ราคาทีÉฟืÊ นตัวอาจไม่มากจนเกินไป 

โดยรวมแล้ว สตอ็กปลาป่นในท่าเรือของเปรูคาดว่าจะเพิÉมขึÊ นในอีก Ş เดือนข้างหน้า และ

ราคาอาจยังคงอ่อนตัวต่อไปในระยะสัÊน แนวโน้มราคาหลังจากการตกปลาเริÉมขึÊนซึÉงจะขึÊนอยู่กับเงืÉอนไขการ

ประมงและการเปลีÉยนแปลงของความต้องการของตลาด  

อย่างไรกต็ามการคาดการณ์เหล่านีÊ ขึÊ นอยู่กับข้อมูลทีÉทราบและสภาวะตลาดในปัจจุบันและ

เงืÉอนไขทีÉแท้จริงอาจแตกต่างกนัเนืÉองจากปัจจัยหลายประการ  

  สถานการณ์ปลาป่นต่างประเทศ :  Weekly report - October 12, 

2024 

เรือ IMARPE คาดว่าจะเสร็จสิÊ นในปลายสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม การล่องเรือล่าช้า

เนืÉองจากนํÊาเยน็ ดังนัÊนการจับปลาจึงอาจยังไม่เริÉม จนกว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายน 

ราคาปลาป่นในเปรูทรงตัวในสัปดาห์นีÊ  แต่มีกิจกรรมเล็กน้อยจากผู้ซืÊ อหรือผู้ ขาย มีความ

คาดหวังว่าจีนจะกลับมาพร้อมราคาประมูลทีÉตํÉาลง ยอดขายล่วงหน้าของฤดูกาลจับปลาครัÊงหน้ายังคงอยู่ทีÉ

ประมาณ 200,000 m/t สนิค้าในจีนยังอยู่ในระดับดี ซึÉงจะทาํให้การซืÊอใหม่ล่าช้าหรือดันราคาเสนอใหม่ให้
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ตํÉาลงมีการคาดเดามากมายว่าโควตาการจับปลาครัÊงต่อไปจะเป็นอย่างไร มีตัÊงแต่ระดับตํÉาสดุทีÉ 1.7 ล้าน m/t 

ถึง 2.5 mm/t 

การประชุม IFFO ครัÊงต่อไปจะจัดขึÊนทีÉเมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ในวันทีÉ 21 ถึง 23 

ตุลาคม บุคคลสาํคัญในอุตสาหกรรมปลาป่นจะอยู่ทีÉนัÉนทัÊงผู้ซืÊอและผู้ขาย 

Weekly report - October 19, 2024 

การล่องเรือสาํรวจของ IMARPE ของภูมิภาคเหนือและกลางของเปรูเสร็จสิÊนลงแล้ว และ

การล่องเรือตอนใต้ควรจะเสรจ็สิÊนในสุดสปัดาห์นีÊ  ทุกคนกาํลังรอการประกาศโควตาใหม่พร้อมกบัวันจับปลา

วันแรกอย่างเป็นทางการ 

สัปดาห์นีÊ มีธุรกิจใหม่เพียงเล็กน้อยเนืÉองจากตลาดกาํลังรอดูรายละเอียดโควตาใหม่ ซึÉงจะ

เหน็แนวโน้มราคาในอีกไม่กีÉสปัดาหข้์างหน้า นอกจากนีÊ  ผู้ผลิตกไ็ม่ได้เสนอขายอะไรเลยในสปัดาห์นีÊ  ซึÉงส่วน

ใหญ่เป็นเพราะพวกเขาไม่ต้องการขายมากเกินไปเหมือนอย่างทีÉเคยทาํมาในอดีต ทุกคนควรรออีกสักสอง

สามวันเพืÉอให้ประกาศโควตา 

การประชุม IFFO ของลิสบอนจะเริÉมขึÊ นในวันจันทร์ อาจมีการซืÊ อขายกันมากในลิสบอน

ขึÊนอยู่กับการประกาศโควตา 

Weekly report - October 26, 2024 

โควตาการจับปลาครัÊงใหม่ของเปรูเหนือและกลางอยู่ทีÉ 2,510,000 m/t โดยการจับปลาจะ

เริÉมในวันทีÉ 1 พฤศจิกายน โควตานีÊผลิตปลาป่นได้กว่า 580,000 m/t โควตาใหม่นีÊ ถูกประกาศในระหว่าง

การประชุม IFFO ทีÉกรุงลิสบอน ซึÉงเป็นโควตาทีÉสงูทีÉสดุในช่วงเวลาดังกล่าวในรอบหลายปี 

การเสนอราคาครัÊงแรกหลังการประกาศลดลงประมาณ usd 50 m/t แต่ธุรกจิใหม่นัÊนยังน้อย

อยู่ เนืÉองจากผู้ซืÊ อหลายรายคาดว่าโควตาขนาดใหญ่จะทาํให้ราคาลดลง รายงานการค้าระบุว่าปลาป่นกว่า 

200,000 m/t น่าจะถูกขายล่วงหน้าก่อนฤดูกาล 

ในอกีไม่กีÉสัปดาห์ข้างหน้า ธุรกิจปลาป่นจะขึÊนอยู่กับระดับการจับปลาจริง ขณะนีÊ เรารอชมผล

การจับปลาครัÊงแรกหลังจากวันทีÉ 1 พฤศจิกายน ผู้ผลิต/ผู้ขายและผู้ซืÊ อกน็ัÉงเงียบๆ เช่นกัน เราทุกคนต่างรอ

ทีÉจะดูว่าการจับปลาจะเป็นอย่างไร                                  (ทีÉมา: HAMMERSMITH Marketing Ltd) 

  

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

วาระทีÉ Ś รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสญัจรร่วมสมาชิก    

 ครัÊงทีÉ Ŝ/ŚŝŞş จังหวดัชลบุรี 

 ผู้ จัดการสมาคมฯรายงานว่าได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจร

ร่วมสมาชิกครัÊงทีÉ Ŝ/ŚŝŞş จังหวัดชลบุรี ทาง E-mail ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯตรวจทานเป็นทีÉ

เรียบร้อยแล้ว  

มติทีÉประชุม ทีÉประชุมมีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสญัจรร่วม 
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สมาชิก  ครัÊงทีÉ Ŝ/ŚŝŞş จังหวัดชลบุรี 

 

วาระทีÉ ś เรืÉองแจ้งเพืÉอทราบ      

ś.ř  รายงานผลผลิตปลาป่นประจําเดือนสิงหาคม - กนัยายน ŚŝŞş 

ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าสมาคมฯได้รับข้อมูลจากกรมประมงทีÉได้

ตรวจเอกสาร MCPD และข้อมูลจากการจัดทาํหนังสือภายใต้ระบบ Thai Flagged (TFCC) จากสมาชิกทัÉว

ประเทศเดือนมกราคม - สิงหาคม  ŚŝŞş ได้ผลผลิตรวมอยู่ทีÉ  Śřř,řŞŚ.Šŝ  ตัน โดยเดือนสิงหาคม

ŚŝŞş มีผลผลติ Śś,ŞšŘ.Ŝŝ ตัน เดือนกันยายนมีผลผลิตอยู่ทีÉ Śř,ŞŞŜ.ŠŘ ตัน    

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

ś.Ś  รายงานงบรายรบั – รายจ่ายประจําเดือนสิงหาคม - กนัยายน  ŚŝŞş และงบประมาณรายรบั-

รายจ่ายประจําปี ŚŝŞş และฐานะการเงิน ณ วนัทีÉ  śŘ กนัยายน ŚŝŞş 

 ผู้ จัดการสมาคมฯได้ รายงานงบรายรับ – รายจ่ายประจาํเดือนสิงหาคม - กันยายน  ŚŝŞş    

และงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปี ŚŝŞş และฐานะการเงิน ณ วันทีÉ śŘ กันยายน  ŚŝŞş   ต่อทีÉ

ประชุมดังนีÊ  

 

งบรายรบั-รายจ่าย ส.ค.Şş ก.ย.Şş   

รายรับประจาํเดือนสงิหาคม - กนัยายน  ŚŝŞş 261,828.00 527,679.89   

รายจ่ายประจาํเดือนสิงหาคม - กนัยายน ŚŝŞş 240,407.38 217,503.34   

รายรับมากกว่า (น้อยกว่า) รายจ่าย    21,420.62 310,176.55   

ประมาณการรายรบัประจําปี ŚŝŞş 3,150,000.00    

รับแล้วเดือนมกราคม -กนัยายน  ŚŝŞş 3,306,448.95    

  คงเหลือ (156,448.95)  

ประมาณการรายจ่ายประจําปี ŚŝŞş 3,150,000.00    

จ่ายแล้วเดือนมกราคม – กนัยายน ŚŝŞş 2,080,311.22    

  คงเหลือ 1,069,688.78  

รายงานฐานะการเงิน  śř ก.ค.Şş śř ส.ค.Şş śŘ ก.ย.Şş  

เงินสด  47.00 913.00 1,517.00  

เงินฝากธนาคารทหารไทย (ออมทรัพย์) 1,063,567.64 947,853.69 1,450,056.68  

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) 1,000.28 150,915.84 1,000.92  

สลากออมสนิ (Ś ปี) Š พ.ค.Şš  30,138.39 33,658.39 37,178.39  

เงินฝากธนาคารออมสนิ (ออมทรัพย์) 5,800,000.00 5,800,000.00 5,800,000.00  

รวมทัÊงสิÊ น 6,894,753.31 6,933,340.92 7,289,752.99  
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หมายเหตุ : ค่าทวัรญ์ีÉปุ่ น (řŚ-ŚŞ พ.ย.Şş) รบัเขา้มาในเดือนกนัยายน Şş (ŜŘř,šŠŞ.ŘŘ) 

 

มติทีÉประชุม  รับทราบ 

 

 3.3   รายงานการเก็บค่าบาํรุงสมาชิกประจําปี 2567  

 ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานการเกบ็ค่าบาํรุงสมาชิกประจาํปี ŚŝŞş ดังนีÊ  

 

ค่าบาํรุงสมาชิกประจําปี ŚŝŞş 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

3.4 รายงานงบการเงิน ณ วนัทีÉ śŘ มิถนุายน ŚŝŞş เพืÉอนําเสนอเขา้ทีÉประชุมใหญ่ 

สามญัสมาชิกประจําปี ŚŝŞş   พิจารณาอนุมติัต่อไป 

ผู้ จัดการสมาคมฯได้นาํเสนองบดุล/งบรายรับ-รายจ่าย ของสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย       

ณ วันทีÉ śŘ มิถุนายน ŚŝŞş ทีÉผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองเป็นทีÉเรียบร้อยแล้ว เพืÉอจะ

นาํเสนอเข้าทีÉประชุมใหญ่สามัญสมาชิก เพืÉอรับรองต่อไป 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

3.5 รายงานการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศ 

ไทย  นดัพิเศษ ś/ŚŝŞş   จัดโดย...สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 

ผู้จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคุณอาํนวย

เอืÊออารีมิตร นายกสมาคมฯและผู้ จัดการสมาคมฯได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมง

แห่งประมงไทย เมืÉอวันทีÉ Śŝ กันยายน ŚŝŞş ในประเดน็ทีÉทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้ทาํ

หนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานภาครัฐฯถึงประเด็น “การนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ปลาป่น)” โดยขอ

คัดค้านการนาํเข้าเพืÉอบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประกอบการประมง ซึÉงได้อ้างว่าได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกว่า

ราคาสนิค้าสตัว์นํÊา (ปลาเป็ด) ตกตํÉาโดยมีสาเหตุสาํคัญมาจากการนาํเข้าปลาป่นของโรงงานอาหารสตัว์ และ

มีการลักลอบนําเข้าสัตว์นํÊาจากประเทศเพืÉอนบ้านโดยไม่มีมาตรการควบคุมทาํให้โรงงานปลาป่นปรับลด

ค่าบาํรุงสมาชิกสามัญ   จาํนวน Şş ราย รับชาํระ ŝŠ ราย เป็นเงิน 1,170,000.00 บาท 

  รอการชาํระ Řš ราย เป็นเงิน 162,000.00 บาท 

ค่าบาํรุงสมาชิกสมทบ  จาํนวน ŜŘ ราย รับชาํระ śŚ ราย เป็นเงิน 288,000.00 บาท 

  รอการชาํระ ŘŠ ราย เป็นเงิน 72,000.00 บาท 
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ราคารับซืÊ อสัตว์นํÊาทีÉใช้ในการผลิตปลาป่น (ปลาเป็ด) จากเรือประมงไทย  โดยขณะนีÊปรับลดราคาจากเดิม

กิโลกรัมละ řŘ บาทเหลือ Ş.ŝŘ บาท และกาํลังจะหยุดรับซืÊ อสัตว์นํÊาจากเรือประมงไทย ซึÉงเป็นปัญหาใหญ่

มากมีเป็นผลกระทบในวงกว้าง  ดังนัÊนในวันนีÊจึงได้เชิญสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยเข้าร่วมชีÊแจงถึงปัญหาและ

แนวทางแก้ไข ซึÉง นายกสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยได้ชีÊ แจงถึงปัญหาต่างๆทีÉเกิดขึÊนก่อนหน้านีÊ จนถึงปัจจุบัน

ดังนีÊ  

ř.ราคาปลาป่นทีÉต้องปรับตัวลดลงเป็นลําดับอันเนืÉองจากตลาดส่งออกใหญ่คือ จีน ได้ชะลอการรับ

ซืÊอมาอย่างต่อเนืÉองจนถึงไตรมาสทีÉ ś อันเนืÉองจากเศรษฐกิจจีนถดถอยจึงเกดิการชะลอการรับซืÊ อของจีนจึง

เป็นปัญหาใหญ่ของไทยเพราะไทยส่งออกปลาป่นไปจีนมากทีÉสุดในอาเซียน ซึÉงขณะนีÊ ผู้ ส่งออกของไทย

มีสตอ็คทีÉยังส่งออกไม่ได้มากกว่า řŝ,ŘŘŘ ตันแล้ว ในขณะทีÉโรงงานปลาป่นยังต้องซืÊ อวัตถดุิบทุกวันเพืÉอผลติ 

แล้วส่งขายผู้ส่งออกโดยทีÉโรงงานอาหารสัตว์ภายในใช้น้อยมากการรับซืÊ อไม่มากนักทาํให้ผู้ส่งออกต้องแบก

รับภาระสนิค้าดังกล่าวไว้โดยทีÉยังหาออเดอร์ไม่ได้จนถึงไตรมาสทีÉ Ŝ ของปีนีÊ  ซึÉงปัญหานีÊ เป็นปัญหาใหญ่ทีÉสุด

ในขณะนีÊ  

Ś.ผู้ส่งออกสามารถส่งออกได้แต่ต้องปรับลดราคาลงมามากจนขาดทุนคงจะไม่ไหว     อีกทัÊงรอบ

บ้านเราโดยเฉพาะอินเดีย โอมาน มาดากัสก้า และประเทศในแถบอาฟริกา เมก็ซิโก เอกวาดอร์ มีผลผลิต

ปลาป่นมากส่งออกมาขายในจีนในราคาทีÉถูกกว่าไทยมาก 

ś.ประกอบกับค่าเงินบาทในประเทศไทยแข็งค่าเป็นลําดับจนผู้ส่งออกไม่สามารถเปิดราคาขายได้

หากจะขายได้ต้องยอมทีÉจะขาดทุน 

Ŝ.ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทุกตัวไม่เฉพาะปลาป่นทีÉถูกปรับราคาลดลงมาอย่างต่อเนืÉองยังมีวัตถุดิบ

อาหารสตัว์อืÉนเช่น กากถัÉวเหลือง ข้าวโพด หมูป่น ไก่ป่น ราคากถ็ูกปรับลดลงมาเช่นกนั 

สรุปได้ว่าทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยรับทราบปัญหาแล้วและต้องการเชิญสมาคมผู้ผลิต

ปลาป่นไทยเข้าร่วมชีÊแจงเพืÉอจะได้หาแนวทางให้ภาครัฐฯช่วยเหลือกับทีÉปรึกษานายกรัฐมนตรี คอื นายพงศ์

เทพ เทพกาญจนา  ในวันทีÉ ř ตุลาคม ŚŝŞş นีÊ ด้วย 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

 

3.6 รายงานการเขา้ร่วมประชุมกบัหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งในการทีÉกระทรวงแรงงาน

สหรฐัฯมีการเพิÉมรายการสินคา้ปลาป่นว่าเป็นผลิตภณัฑท์ีÉมีส่วนประกอบของสตัวน์ํÊ าของไทยซึÉงมีการ

ผลติโดยแรงงานบงัคบั 

ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าสบืเนืÉองจากกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา 

(United States Department of Labor :DOL) ได้เผยแพร่รายงานประจาํปี ฉบับทีÉ Śś ด้านการใช้แรงงาน

เดก็ในรูปแบบทีÉเลวร้ายทีÉสดุ (Findings on the Worst Forms of Child Laber (TDA Report))  เมืÉอวันทีÉ ŝ 

กันยายน ŚŝŞş ซึÉงมีการประเมินเกีÉยวกบัประเทศไทย ในรายงานดังกล่าวฯ โดยได้ถอดถอนรายการสนิค้ากุ้ง

จากประเทศไทยออกจากบัญชีรายชืÉอประเทศทีÉใช้แรงงานเดก็ (List of Good Produced by Child Labor or 
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Forced Labor (TVPRA List)) และรายชืÉอสินค้าทีÉมีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานเด็กขัดหนีÊ  แต่ยังคง

รายชืÉอประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้ากุ้งโดยใช้แรงงานบังคับทีÉเป็นผู้ ใหญ่ นอกจากนีÊ ยังเพิÉมรายการ

สินค้าใน TVPRA List ทีÉเป็นผลิตภัณฑ์ทีÉมีส่วนประกอบของสัตว์นํÊา ś รายการ ได้แก่ ปลาป่น นํÊามันปลา 

และอาหารสัตว์ ดังนัÊน กรมประมงจึงได้มีหนังสือเชิญประชุมภาคเอกชน ภาครัฐฯ ทีÉเกีÉยวเนืÉองมาหารือใน

การเกบ็ข้อมูลทัÊงหมดเพืÉอทีÉจะใช้ในการประชุมหารือกับเจ้าหน้าทีÉกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาในวันทีÉ ŚŜ 

กันยายน ŚŝŞş  

วนัทีÉ řŠ กนัยายน ŚŝŞş 

นายกสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย,เลขาธิการสมาคมฯได้เข้าร่วมประชุมและชีÊ แจงต่อกรมประมง เป็น

ข้อมูลเพืÉอใช้ในการหารือกับกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา โดยสรุปคือ 

ř.โรงงานปลาป่นไม่มีการใช้แรงงานบังคับ มีการทํามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.ŠŘŘř-ŚŝŞś) 

และการทาํแนวทางปฏบิัติการใช้แรงงานทีÉดีสาํหรับสถานประกอบการทัÉวไป (GLP) และมาตรฐาน SEDEX  

Ś.การรับซืÊ อวัตถุดิบของโรงงานปลาป่นมี MCPD ทีÉผ่านการรับรองจากกรมประมงเรียบร้อย 

หลังจากนัÊนทีÉประชุมได้สรุปข้อมูลทัÊงหมดจากหน่วยงานทีÉ เข้ามาร่วมประชุมเพืÉ อจะได้

นําเสนอต่อไปทัÊงนีÊ สมาคมผู้ ผลิตปลาป่นไทยได้จัดตัÊ งคณะทํางานเฉพาะกิจด้านการจ้างแรงงานใน

โรงงานผลิตปลาป่นต่อกรณีดังกล่าวในวันทีÉ ŚŘ กันยายน ŚŝŞş ประกอบด้วย 

ř. คุณวิชาญ    ศิริชัยเอกวัฒน์  ทีÉปรึกษาคณะทาํงานฯ 

Ś. คุณอาํนวย  เอืÊออารีมิตร  ประธานคณะทาํงานฯ 

ś. คุณสุภาวดี  โชคสกุลนิมิตร    คณะทาํงานฯ 

Ŝ. คุณมงคล  เหล่าทวีสขุ  คณะทาํงานฯ 

ŝ. คุณสฤษฎ์พัฒน์ ภมรวิสฐิ  คณะทาํงานฯ 

Ş. คุณณิชกมล  อุมารี   คณะทาํงานฯ 

วนัทีÉ ŚŜ กนัยายน ŚŝŞş 

กรมประมงได้ร่วมหารือกับเจ้าหน้าทีÉกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา โดยกรมประมงได้แจ้งฝ่าย

สหรัฐฯให้ทราบว่า ฝ่ายไทยทีÉประกอบด้วย กรมประมง  กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องมีความ

พยายามในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยให้สถานประกอบกิจการในกลุ่ม

อุตสาหกรรมผลิตกุ้ง และกิจการประมงทีÉเป็นห่วงโซ่การผลิตตัÊงแต่ต้นนํÊาถึงปลายนํÊา  มีการกาํกบัดูแลการใช้

แรงงานทัÊงคนไทยและต่างชาติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยนําแนวปฏิบัติการใช้แรงงานทีÉดีไปใช้ในการ

บริหารกิจการ มีการตรวจแรงงานเชิงรุกในกิจการประมงและกุ้ง และกระทรวงแรงงานยังได้ลงนามในบันทกึ

ข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเดก็และแรงงานบังคับร่วมกบั řŚ องค์กร

ภาคเอกชนทีÉเกีÉยวข้องกบักิจการสนิค้ากุ้งปลา อ้อยและเครืÉองนุ่งห่ม เพืÉอร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าวมาโดย

ตลอด สาํหรับรายงานการศึกษาแรงงานบังคับในห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมประมงไทย ฉบับทีÉกล่าวหานีÊ

น่าจะมีข้อมูลทีÉคลาดเคลืÉอนจากความเป็นจริงในหลายประเด็น โดยมีเจตนาการเข้าสัมภาษณ์แรงงานฝ่าย

เดียวโดยไม่ได้สอบถามฝ่ายนายจ้างหรือผู้ เกีÉยวข้องทาํให้ได้ข้อมูลจากมุมมองของแรงงานฝ่ายเดียวโดยขาด

ข้อเทจ็จริงจากส่วนอืÉนๆดังนัÊน ทีÉประชุมได้เสนอว่าควรทีÉจะต้องมีการตรวจสอบรายงานการศึกษาจาก
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ผู้ เชีÉยวชาญก่อนทีÉจะนาํมาเผยแพร่ให้เกิดความเสียหายซึÉงฝ่ายกระทรวงแรงงานสหรัฐฯแจ้งว่าจะรับข้อเสนอ

ทัÊงหมดทีÉหารือกนัไปหารือกับผู้บริหารต่อไป ทัÊงนีÊ ฝ่ายไทยจะต้องดาํเนินการต่อไปดังนีÊ  

ř.กรมประมงจะต้องจัดตัÊงคณะทาํงานขึÊนมาศกึษารายงานฉบับดังกล่าวในเชิงลกึเพืÉอเสนอข้อเทจ็จริง

หรือให้ข้อมูลเพิÉมเติมทีÉถูกต้องต่อกระทรวงแรงงานสหรัฐฯและนาํข้อแนะนาํหรือข้อบกพร่องในรายงานทีÉพบ

มาวิเคราะห์เพืÉอปรับปรุงการปฎิบัติงานของกรมประมงและกระทรวงแรงงานต่อไป 

Ś.กระทรวงแรงงานจะต้องจัดตัÊงคณะทาํงานด้านสินค้าประมง ซึÉงจะมีผู้แทนกรมประมงเข้าร่วมเป็น

คณะทํางาน เพืÉ อร่วมกันดําเนินการรวบรวมข้อมูลเพืÉ อดําเนินการปรับปรุงการคุ้ มครองแรงงานและ      

สวัสดิภาพของแรงงานและยืÉนขอถอดถอนบัญชีรายชืÉอสินค้าประมงของไทยออกจาก TVPRA List ต่อไป 

ř ตุลาคม ŚŝŞş 

กรมปศุสัตว์โดยสาํนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ได้เชิญสมาคมผู้ผลิตปลาป่น

ไทยพร้อมหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องเข้าหารือและขอข้อมูลผลกระทบพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาในเรืÉองของ

สหรัฐอเมริกาออกรายงานดังกล่าวฯ ทัÊงนีÊสมาคมฯโดยนายกสมาคมฯ,อุปนายกสมาคมฯ,เลขาธกิารสมาคมฯ 

ได้เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าวฯพร้อมให้ข้อมูลต่อทีÉประชุมดังนีÊ  

ř.การได้มาซึÉงวัตถุดิบปลาป่น (ปลาเป็ด) ของโรงงานปลาป่นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายของ

กรมประมง ทุกประการ 

Ś.การส่งออกปลาป่นไม่ได้ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด  

ś.การทาํมาตรฐานต่างๆในโรงงานปลาป่นโดยทีÉโรงงานปลาป่นได้ทาํมาตรฐานแรงงาน SEDEX/

มรท.ŠŘŘř-ŚŝŞś / GLP / GMP / HACCP / IFFO / FIP 

ประเด็นทีÉน่าสนใจทีÉไดห้ารือกนัในทีÉประชุม 

ř.ปลาป่นมิได้ส่งออกโดยตรงแต่นําไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เลีÊ ยง สุนัข / แมว แต่ไม่มากนัก 

ส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบปลาสดทีÉใช้ผลติอาหารสนุัข / แมว มากกว่า ซึÉงทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์เลีÊยงได้

แจ้งต่อทีÉประชุมว่าผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลีÊ ยงไปสหรัฐอเมริกาทางสหรัฐอเมริกาแจ้งว่าในส่วนผสมทีÉผลิตจาก

ไทยต้องไม่มีวัตถุดิบปลาสดทุกชนิดในการผลิต ทัÊงนีÊ ข้อมูลทีÉสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่ออกมานัÊนมีข้อมูลว่า

ไทยเป็นผู้ส่งออกอาหารสตัว์เลีÊยงไปยังอเมริกามากทีÉสดุ 

Ś.ทีÉประชุมได้เสนอให้ทางกระทรวงแรงงานต้องเป็นผู้ ให้ข้อมูลทีÉถูกต้องกับสหรัฐอเมริกาโดยแยก

สนิค้าปลาเป็นกลุ่มทีÉต้องให้ข้อมูลโดยเฉพาะ 

ś.ทีÉประชุมมีการพูดถึงเรืÉอง IUU ทีÉทางสหรัฐอเมริกาจะมีการออกกฎหมายบังคับใช้เช่น EU แล้ว 

Ŝ.โรงงานปลาป่นต้องทาํมาตรฐานแรงงาน ขัÊนพืÊนฐานเช่น GLP ให้ครบทุกโรงงานโดยทีÉกระทรวง

แรงงานรับจะเข้ามาช่วยแนะนาํในการจัดทาํต่อไป 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 
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วาระทีÉ Ŝ เรืÉองเพืÉอพิจารณา  

4.1 พิจารณาจัดอบรมออนไลนเ์รืÉอง “แนวปฎิบติัการใชแ้รงงานทีÉดีสําหรบัสถาน

ประกอบการกิจการทั Éวไป” (สํานกัพฒันามาตรฐานแรงงาน กรมสวสัดกิารแรงงาน กระทรวงแรงงาน) 

ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉประชุมทราบว่าจากกรณีการทีÉสหรัฐฯได้กล่าวหาเรืÉองการใช้

แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมปลาป่น นัÊน  สมาคมฯได้ประสานเจ้าหน้าทีÉกระทรวงแรงงานถึงการจัดอบรม

ออนไลน์เรืÉอง “แนวปฎิบัติการใช้แรงงานทีÉดีสาํหรับสถานประกอบการกิจการทัÉวไป” ซึÉงเจ้าหน้าทีÉกรม

สวัสดิการแรงงานฯแจ้งว่าทางกรมฯจะมีจัดอบรมออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการทัÉวไปในปีงบประมาณของทุก

ปีอยู่แล้ว ในช่วงเดือน ธ.ค.Şş-ม.ค.ŞŠ ซึÉงสมาคมฯจะได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบอีกครัÊงเพืÉอเข้าร่วม

อบรมดังกล่าวฯ หลังจากนัÊนสมาคมฯจะจัดอบรมออนไลน์อีกครัÊงให้เฉพาะสมาชิกโรงงานปลาป่น ซึÉงสมาคม

ฯจะได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมฯเพืÉอให้สมาชิกเกบ็ข้อสงสัยรวมถึงคําถามต่างๆทีÉได้จากการ

อบรมรอบทัÉวไป  สมาคมฯคาดหวังอยากให้โรงงานผู้ผลิตปลาป่นทาํ “แนวปฏบิัติการใช้แรงงานทีÉดี สาํหรับ

สถานประกอบการกิจการทัÉวไป” Good Labour Practices for Workplace (GLP) ให้ได้มากทีÉสุด โรงงาน

ใหนทีÉทาํมาตรฐาน มรท ŠŘŘř-ŚŝŞś อยู่แล้ว กข็อให้ดาํเนินการทาํต่อไป  

 

มติทีÉประชุม อนุมัตใิห้สมาคมฯดาํเนินการตามทีÉเสนอมา 

   

4.2 พิจารณาซ่อมแซมประตูหนา้สมาคมฯ,เพดานหอ้งพระ,หอ้งเกบ็ของ,ดาดฟ้าฐาน 

ธงชาติ 

  ผู้ จัดการสมาคมฯแจ้งทีÉประชุมทราบว่าสมาคมฯจะขอให้ทีÉประชุมพิจารณาอนุมัติซ่อม

สาํนักงานซึÉงทรุดโทรมตามกาลเวลา รวมถึงเวลาทีÉฝนตกทาํให้นํÊาไหลลงมาด้านล่างและซึมในจุดทีÉเพดาน

เสืÉอมสภาพ   โดยมีรายการดังนีÊ    

ř. ประตูด้านหน้าสาํนักงาน  ( เปลีÉยนลกูปืน และทาสีใหม่)   

Ś. ห้องพระ (เพดาน)   

ś. ห้องเกบ็ของ   

Ŝ. ดาดฟ้า ( ทากนัซึม) 

ŝ. ทาํธรณีประตูให้สูงกว่าอนัเดิม 

  จึงขอทีÉประชุมพิจารณา 

มติทีÉประชุม อนุมัติตามทีÉเสนอมาและให้สมาคมฯประสานช่างมาดาํเนินการให้เรียบร้อย 

 

4.3 พิจารณาสมาชิกสมคัรใหม่ ř ราย 

  ผู้จัดการสมาคมฯได้นาํเสนอบริษัททีÉขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ จาํนวน ř  ราย คือ

บ ริษัท  เฮ้าส์ เคม จํากัด โดยมี  นายทัชชกร  อริยสิทธิÍ   เป็นกรรมการผู้ จัดการ ตัÊ งอ ยู่ เลขทีÉ  Şš          
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ซอยจรัญสนิทวงศ์ ŜŘ/ř แขวงบางยีÉขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร řŘşŘŘ มือถือ ŘŞŚ-šşŠšŠšŝ  

อี-เมล์ aaa-995@hotmail.com  ขอสมัครเป็นสมาชิก สมทบ 

 

มติทีÉประชุม ทีÉประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันทรั์บรองสมาชิกสมัครใหม่และให้สมาคมฯดาํเนินการ

แจ้งสาํนักทะเบียนธุรกิจ  ส่วนจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทราบตาม

ระเบียบต่อไป 

 

วาระทีÉ ŝ เรืÉองอืÉนๆ  

  ŝ.ř ขอ้เสนอ เรืÉอง “การส่งเสริมและสนบัสนุนการประมงทัÊงระบบอย่างยั Éงยืน” ต่อ 

นายกรฐัมนตรี (นางสาวแพทองธาร ชินวตัร) 

  ผู้ จัดการสมาคมฯได้รายงานต่อทีÉ ประชุมทราบว่าคณะกรรมการธุรกิจประมงและ

อุตสาหกรรมต่อเนืÉอง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดประชุมเพืÉอทาํข้อเสนอเพืÉอส่งเสริมและสนับสนุน

การประมงทัÊงระบบอย่างยัÉงยืนโดยจัดประชุมไปเมืÉอวันทีÉ řş กันยายน ŚŝŞş และ Ś ตุลาคม ŚŝŞş ทัÊงนีÊ

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยได้นาํเสนอให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้จัดทาํข้อมูลโต้แย้งเพืÉอถอดถอน

ไทยออกจากบัญชีรายชืÉอประเทศทีÉมีการใช้แรงงานบังคับ (ปลาป่น) โดยกาํหนดแผนการถอดถอนสินค้า

ปลาป่นทีÉถูกกล่าวหาจากบัญชีรายการสินค้าทีÉมีเหตุเชืÉอว่ามีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ โดย

กระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาให้ครอบคลุมทัÊงภาคประมงตัÊงแต่ต้นนํÊา กลางนํÊา ปลายนํÊา โดยแผนจัดการ

ดังนีÊ  

ř.จัดตัÊง Team Thailand เพืÉอกําหนดแผนความร่วมมือและจัดตัÊงคณะทาํงานระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพืÉอร่วมแก้ไขข้อกล่าวหา พร้อมทัÊงวางแผนการดําเนินงานเป็น

ระยะ นาํไปสู่การประชาสมัพันธไ์ปถึงประเทศคู่ค้า 

Ś.ส่งเสริมแนวปฏิบัติการใช้แรงงานทีÉดี Good labour Practice (GLP) พร้อมทัÊงนาํข้อมูลทีÉได้มาร่วม

เสนอความเห็นแก้ไขจุดบกพร่อง รวมถึงใช้ข้อมูลเพืÉอประชาสัมพันธ์ พร้อมทัÊงศึกษาหาแนวทางการใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ทีÉสามารถนาํมาติดตามตรวจสอบหรือประชาสัมพันธไ์ด้อย่างมีประสทิธภิาพ 

ś.ประสานความร่วมมือกับสถานทูตสหรัฐฯ เพืÉอชีÊ แจงการดําเนินการ หรือสร้างความชัดเจนแนว

ทางแก้ไขปัญหาทีÉถูกต้อง 

และในวันทีÉ Ś ตุลาคม ŚŝŞş สมาคมฯโดยนายกสมาคมฯได้ทาํการโต้แย้งในทีÉประชุมถึงประเดน็ทีÉ

สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพืÊ นบ้านแห่งประเทศไทยนาํเสนอให้กาํหนดนโยบายห้ามส่งออกปลาป่นโดยอ้าง

ว่าการผลิตปลาป่นนัÊน มีการปนเปืÊ อนวัตถุดิบจากปลาเป็ดทีÉได้จากการทาํประมงซึÉงหมายถึงการจับลูกปลา

เศรษฐกิจมาป้อนโรงงานปลาป่น ในขณะทีÉเป็นสัตว์นํÊาวัยอ่อน โดยมีมูลค่าเพียง Ŝ-řŝ บาท/กก. โดยกล่าว

ว่าการผลิตปลาป่นจากกระบวนการนีÊ จึงเป็นส่วนสาํคัญอย่างยิÉงในวงจรการทาํลายพันธุ์สัตว์นํÊาต่อระบบ

นิเวศน์และห่วงโซ่อาหารในทะเล ก่อให้เกิดความสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล   โดยขอให้กรม

ประมงควรมีนโยบายเพืÉอควบคุมการส่งออกปลาป่นทีÉผลิตจากปลาเป็ดในทะเลไทย เพืÉอหยุดยัÊงการจับสัตว์
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นํÊาวัยอ่อน ทัÊงนีÊ สมาคมฯได้ชีÊ แจงต่อทีÉประชุมรับทราบแล้ว ซึÉงทีÉประชุมได้แจ้งให้นําประเด็นนีÊ ออกจาก

ข้อเสนอทีÉจะเสนอต่อไป 

 

มติทีÉประชุม รับทราบ 

   

ปิดประชุม เวลา řŚ.ŘŘ น. 

    ลงชืÉอ…อาํนวย  เอืÊออารีมิตร....ประธานทีÉประชุม 

      ( นายอาํนวย  เอืÊออารีมิตร) 

     

    ลงชืÉอ.........ณิชกมล  อุมารี.......ทาํหน้าทีÉแทนเลขาธกิารสมาคมฯ 

             (นางณิชกมล  อุมารี) 

  ลงชืÉอ…ณิชกมล   อุมารี..ผู้จดบันทกึการประชุม                                              

    ( นางณิชกมล   อุมารี ) 

 

 

 

 

 

 

 

 


